



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 10 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อให้การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ดังต่อไปนี้

กรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการฯและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์)	รองประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ)	กรรมการและเลขานุการ
นายวิสุทธิธรรม แต่สุวรรณ์			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการประจำสนามสอบ

อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์	หัวหน้า
อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
นางสาวอมฤต	บัลลังก์	กรรมการ
นางสาวกรกมล	สุขศรีภัทร์	กรรมการ
นายวิสุทธิธรรม	แต่สุวรรณ์	กรรมการ
นางเพียงใจ	ทองอร่าม	กรรมการ
นางสาวจันทร์ทิมา	บุญพุม	กรรมการ

กรรมการตัวแทนศูนย์สอบจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
----------------	-----------	---------

กรรมการคุมสอบ

ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์อนุรักษ	อินโองการ)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์ณัฐธยาน์	เลชะวัฒน์พงษ์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์ปิยาภรณ์	สิงหาพุม)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์พิทยารัตน์	ลิมานนท์ดำรงค์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์ศุภชัย	ทองหงษ์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	(อาจารย์ยานาพิย	ยี่สุนทรง)	กรรมการ

ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	(อาจารย์กมลชนก	สภณธวัฒน์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน	สงวนผลไพโรจน์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์วนาลี	หนูสม)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว)	กรรมการ
กรรมการฝ่ายรับ-ส่งข้อสอบ			
นายวิสุทธิ์ธรรม	แต่สุวรรณ		กรรมการ
นายเสกสัน	จิตต์มงคล		กรรมการ
กรรมการฝ่ายจัดห้องสอบ จัดสถานที่ และยานพาหนะ			
นายเสกสัน	จิตต์มงคล		กรรมการ
นายนิกร	แขกอ้อย		กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์